

Bốn cái ngu thì họ đi dân: Làm mai, bỏ o lãnh, co-sign, cho tín.

Tác Giả: Vô danh

Thứ Bảy, 24 Tháng 9 Năm 2011 04:55

Ngßi Việt Nam ta thßng có tình cảm gia đình rất sâu nặng, ngßi đi trßc giúp ngßi đi sau...

Ông bà ta thßng nói:



*“Trên đời có 4 cái ngu:
Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cảm chßu”*

Mß, tôi xin phép đßc sßa lại 4 cái ngu theo ý của riêng tôi:

*“Trên đời có 4 cái ngu:
Làm mai, bỏ o lãnh, co-sign, cho tín”.*

Làm mai, co-sign thì chắc hiểu người đi biết tại sao ngu rồi, tôi không bàn thêm nữa. Hôm nay tôi xin đßc phép góp vài ý kiến cá nhân về cái chuyện dài bỏ o lãnh và cho tín làm tại thị trấn Việt Nam.

Ngßi Việt Nam ta thßng có tình cảm gia đình rất sâu nặng, ngßi đi trßc giúp ngßi đi sau. Sau khi đßc sang đßnh cửa sổ nước thì ba là bắt đầu lo gißy tờ bỏ o lãnh ngßi thân. Các văn phòng lo đßch về di trú, đoàn thể mở ra nhßm và không bao giờ thißu khách hàng. Họ t lo bỏ o lãnh ngßi thân ruột thịt nhß cha mẹ, vợ chồng, con cái xong, thì đßn bỏ o lãnh anh chị em, con cháu, hàng, bạn bè xa gần.

Nhßu ngßi bỏ o lãnh thân nhân sang Mỹ xong, chị em thì gian ngßn sau đó là gây gß, cha mẹ anh em không thèm nhìn mắt nhau, có khi chính gia đình vợ chồng ngßi bỏ o lãnh cũng gây

Bàn cái ngu thì hũu di dân: Làm mai, bõo lãnh, co-sign, cho tínn.

Tác Giả: Vô danh

Thứ Bảy, 24 Tháng 9 Năm 2011 04:55

đồ vì nhõng ngõõi thân tồ Viõ t Nam sang đãm thõc. Ngõõi õ Viõ t Nam bây giõ nõu biõ t làm ăn buôn bán, tham nhũng, hõi lõ, chõ y chõ t thì cũng có tínn bõc rõng rõnh, nên khi có giõ y tồ bõo lãnh cõ a thân nhân võ, hõ đi Mõ đõ nh cõ mà cõ nhõ là đi du lõ ch dài hõn, õ đõõ c thì õ, không đõõ c thì võ. Khi qua Mõ, hõ tõõ ng đõu õ Mõ là thiên đàng, viõc làm đõ kiõ m, đõ loõ i trõ cõ p nhõ nõõc nên khi đõ ng vào thõc tồ phõ phàng sau mõ y thánng qua Mõ ăn õ không chõ ng có đõ ng nào trõ cõ p, ngõõi õ bõo lãnh cũng không khá giõ gõ hõn, hõ bõ t mẫn và tháo lui võ lõi Viõ t Nam, nhõng võn không quên đõ lõi con cái õ Mõ nhõ anh em, bà con chăm sóc giùm cho mõ y đõ a nhõ có tõõ ng lai!

Có ngõõi Viõ t Nam mõ i qua Mõ có mõ y ngày, đi ăn nhà hàng Viõ t Nam õ khu Little Saigon, khõ u võ khác võ i õ Viõ t Nam, đõ không ngõ n ngõ i chõ bai “đõ ăn Viõ t Nam õ Mõ đõ õ t, thõ t cá đõ u là đõng lõnh, ăn không vô!”. Ban ngày õ nhà khu yên tõnh, chõ nhà đi làm hõ t, không có xe cõ õ nhà đõ xuõ ng phõ Bolsa, thì rẽn rõ “nhà gì đõu mà õ khu võ ng võ nhõ chõa Bà Đanh, õ nhà suõ t ngày giõ ng nhõ õ tù bõ giam lõng!”. Có nhiõ u anh Viõ t kiõ u võ Viõ t Nam lõ y võ, rõõ c nànng võ Mõ, đõõ c mõ t, hai thánng, thõ y nànng suõ t ngày gõ i đõõ n thoõ i võ Viõ t nam vì nhõ cha nhõ mõ, bill đõõ n thoõ i mõ i thánng không đõõ i 200 đõ. Ban đẽm hay cuõ i tuõ n thì bõ t anh chõ ng chõ đi shopping, tiêu xài thoõ i mái, cà thõ tín đõ ng không cõ n biõ t bao nhiõu. Anh chõ ng kêu đi hõc Anh vãn, hõc nghõ thì viõn đõ lý do đõ khõ i đi, õ nhà đõ chõ ng nuõi cho sõõ ng. Không biõ t mõ t hai năm sau, anh chõ ng có còn chõ u nõ i nõ a không?

Có mõ t cõ p võ chõ ng đãnng êm õ m, rõõ c bà mõ chõ ng và cô em chõ ng qua thì trong nhà bõ t đõ u lõ c đõ c. Bà mõ chõ ng thõ y con trai mình đi làm võ vào bõ p phõ võ nõ u cõ m thì khó chõ u, chõ chiõ t con dõu là không làm bõ n phõ n làm võ, làm dõu đũng tiêu chuõ n Viõ t Nam cõ a bà. Cô em chõ ng thì luôn nói xõ u chõ dõu võ i anh mình nhõ ng khi chõ dõu đi làm. Nhõ võ y thì ai mà chõ u đõ i cho thõ u.

Có mõ t gia đĩnh ngõõi bõ n mà tõi đõõ c biõ t, bõo lãnh cõ gia đĩnh ngõõi chõ chõ ng tồ Viõ t Nam qua. Qua Mõ đõõ c vài thánng, bà chõ chõ ng xõ i ngõõi chõ ng mõõ n tínn ngân hàng cho bà ta đõ mua nhà võõ n õ Riverside đõ làm rõ y, trõ ng rau bán cho các chõ Viõ t Nam. Gia đĩnh ngõõi em tan nát khi chõ nõ ngân hàng, credit card gõ i thõ đõi nõ ráo riõ t vì công viõc làm rõ y không đõõ c thuõ n lõi nhõ ý muõ n.

Ông bà ta thõõ ng nói:

“Cõ u võ t, võ t trõ õ n
Cõ u nhõn, nhõn trõ óan”

Bạn cái ngu thì họ di dân: Làm mai, bỏ o lãnh, co-sign, cho tiền.

Tác Giả: Vô danh

Thứ Bảy, 24 Tháng 9 Năm 2011 04:55

Câu này tôi thấy rất là đúng. Người Việt Nam được thân nhân bỏ o lãnh sang Mỹ bao nhiêu năm nay, có mấy ai còn biết nói tiếng "cơm n" người đã đùm bọc cứu mang gia đình mình thoát khỏi ngày đói khổ ở quê. Có mấy ai còn liên lạc, còn gọi điện thăm hỏi sức khỏe, chúc Tết "khỏe" ngày xưa. Hay đã gặp nhau, không thèm nhìn mặt nhau lâu lâu rồi?

Bây giờ, xin được nói qua chuyện cho tiền làm thi nhân Việt Nam. Thấy có nhiều họ đoàn tụ sống làm các công tác thi nhân giúp đỡ người nghèo khổ Việt Nam, tôi rất là cảm phục. Tôi chỉ xin lưu ý các cá nhân đã và đang đóng góp cho các công tác thi nhân Việt Nam, có nhiều người còn đến thân với Việt Nam, đem tiền của tay giao cho các tổ chức cứu trợ Việt Nam.

Với kinh nghiệm cá nhân, tôi không còn tin tưởng nhiều các tổ chức cứu trợ thi nhân Việt Nam dù là số quố lý của nhà nước. Nếu có cho tiền xin đừng lấy tên tu, chỉ gây phiền phức cho mình sau này. Người đi đến Việt Nam, có khi tay mặt nhận tiền, nhưng tay trái biết đưa ghi tên Việt kiều vào sổ phong th, để đi tra lý lịch, công ăn việc làm của mình họ ngo, để sau này d dàng chấp mũ khi cần. Họ làm báo cáo chi tiết nhưng không bao giờ báo cáo huê nhưng ít nhất 10 % cho người kêu gọi được tiền đóng góp họ ngo, gọi là tiền "bỉ dng". Nhiều khi các họ đoàn họ ngo biết rất rõ việc này, nhưng vẫn phải nhm mặt làm ngơ để quà cứu trợ được đến tay đỡ đng bào nghèo khổ.

*Mu n qua sông ph i l y ò
Mu n th ng dân Vi t ph i "ò" m i tin*

Xin hãy "ò" kẻ ngu tin tưởng khi trao tiền, và đừng tin tưởng quá đáng vào tổ chức thi nhân của nhà nước như Hội Ph N T Thi nhân chỉ trông ng giúp phận nghèo khổ dng l i cứu c sống. Xin hãy tìm hiểu kỹ càng họ t đng của họ trước khi bỏ tiền ra giúp họ.

Vài hàng góp nhặt, hy vọng người đọc xong sẽ suy nghĩ và thông cảm với tác giả.

- Vô danh -